

TEAM - ถ้าพลิกเป็นไม่ใช่ ก็แค่ไม่เล่น

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสีจั่วหัว...

คำว่า ไม่เล่น นั้น จะหมายถึงการเก็งกำไรระยะสั้น หรือ การเล่นสั้น มากกว่านะครับ ไม่เกี่ยวกับการลงทุน หรือ การถือยาวๆ เพราะอย่างไรเสีย อย่างที่เรารอการลงมาจากที่สูง จนถึงระดับ 1520+/- ได้แล้ว และ ก็ซื้อเพื่อมองยาวๆ หรือ ลงทุนยาวๆ ได้แล้วนั้น แม้จะซื้อไปบางส่วนก็ตาม ด้วยความไม่มีการยืนยันว่าจะจบคลื่น 4 จริง หรือยังไม่ยืนยันการเป็นการขึ้นคลื่น 5 โดยแน่นอน การจะลงมาต่ำๆ อีกซักหน่อย ก็ใช่ๆของที่ซื้อไปแล้ว จะต้องขาย เป็นการซื้อสะสมไว้ ถ้าจะลงมาอีก ก็ยังจะต้องมองซื้ออีก... เว้นแต่ จะมีการลงไปต่ำกว่า 1560 หรือ หลุด 1450 ลงไป นั่นแหละ ยังไงก็ต้องยอมก่อนแล้วค่อยไปซื้อคืนในระดับที่ต่ำๆ อีกที ซึ่งก็บอกไปแล้วนะว่า ระดับต่ำๆ นั้น จะรอกันตรงไหน... กลับมาที่คำว่า ไม่เล่น ที่เราหมายถึงการเก็งกำไร หรือการเล่นระยะสั้น ซึ่งเราจะว่ากันด้วยรูปแบบสัญญาณระยะสั้นเสียมากกว่า ดังนั้น การขึ้นการลง ที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขระยะสั้นที่เราคาดไว้ นั่นก็แปลว่าเราผิดทาง หรือจะว่าไปแล้ว ก็คาดผิดนั้นแหละครับ สิ่งก็ตามมา ก็คือไม่เล่นนั่นเอง แล้วก็หมายถึง ถ้ามีอยู่ หรือ ซื้อมาแล้วก็ต้องขายหยุดการขาดทุนด้วยนะครับ... แต่ก็มีคำถาม หรือมีการแอดขึ้น ที่เหนือเมฆจะถือว่าไม่ผิดอะไรนะ จากที่ว่า ถ้ายังไม่ยืนยัน การเป็นคลื่น 5 トラブเท่าที่ยังไม่ยืนยัน 1630 ได้อย่างมั่นคง แล้วแบบนี้ ที่เราซื้อมาแล้วๆ ระดับ 1520+/- หากมีการเข้าใกล้ 1630+/- เราจะขายไปก่อนได้ไหมละ ในเมื่อยังไม่ซัวร์นี่หาอันนี้ก็ไม่ได้ครับ แต่ก็ต้องช่วย ด้วยนะว่า จะลงมาหาจุดจบของคลื่น 4 อย่างแน่ๆ ถึงจะต้องขายก่อนได้

ดูตามเกม...

บรรยากาศของตลาด ก็อย่างที่กล่าวไว้ในวันวาน เหมือนจะเริ่มเข้าสู่โหมด หุ่นเล็ก ๆ หรือ กลาง ๆ อีกรอบหรือเปล่า แล้วก็น่าจะใช่ หุ่นใหญ่ในวันวานเสีย ยกเว้น พี่เดล ตัวดีทำเกม

- แนวรับ : ... 8.30-8.20 ซึ่งต้องห้ามพลิกต่ำกว่า 8.00
- เป้าหมาย : ... 10.5-10.7 เป็นเป้าหมายของการเล่นรอบ

Price Chart...(TEAM)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น TEAM... เห็นภาพนี้ ถ้าจะให้อธิบายจนเข้าใจแบบเด็ดขาดเลยนั้น อาจจะต้องใช้เวลาหาแนวเอาแบบง่าย ๆ ให้ไว้เป็นการบ้านก็แล้วกันนะครับว่า ที่เอภาพนี้มา เหนือเมฆดูอะไร...และปกติแล้ว มักจะไม่ค่อยจะมีช่องด้านล่าง แต่คราวนี้ เอามาให้ดูควบคู่กันไป แต่ก็อย่างที่กล่าวในข้างต้นนั้นแหละครับ เราคาดไว้ แต่ ถ้าไม่เป็นไปตามคาด ก็แปลว่า ผิด หรือ เราผิดทาง ซึ่งในภาพนี้ การต่ำกว่า 8.00 นั่นก็แปลว่า เราจะมีแนวโน้มการที่จะผิดทาง แม้ว่าอาจจะไม่ลงมาต่ำมาก ๆ ก็ได้ แต่อาจจะเสียเวลามากเกินไป ในการจะรอการขึ้น การจะเก็งกำไรระยะสั้น ก็ต้องระยะสั้น ไม่รอนานเกินไปที่จะทำกำไร... แต่ถ้ารอบนี้ ขึ้นได้จริง อาจมีดีกว่าที่คิดนะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเห็นหน้าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้นำชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน